

# ประมุขสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม ฝ่าย 4



เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณศุภมาส สุทธิโร รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม ฝ่าย 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 7 ชุดโครงการ โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานของโครงการวิจัยภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานจำนวน 4 ชุดโครงการคือ ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, โครงการส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น โดย รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์ สถาบันพัฒนาสยาม ชุดกระบวนการยุติธรรมตำรวจ โดย พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ศูนย์ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน

ในส่วนของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยในช่วงที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานของโครงการวิจัย 3 ชุดโครงการ คือโครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและพัฒนาคู (ระบบ Coaching) โดย ดร.เจ็จันท์ จงสถิตอยู่ และเครือข่ายเด็ก เยาวชน และการศึกษา โดย ดร.จุฬารัตน์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ

ในช่วงท้ายเป็นการประชุมสรุปทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของ ฝ่ายชุมชนและสังคม ฝ่าย 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. และ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.